

Số: 02/AVN-2020

Độc lập – Tự do- Hạnh phúc

V/v: Đề xuất cho phép phương án cách ly đối với chuyên gia

Hà Nội, ngày 23 tháng 07 năm 2020

UBND TỈNH QUẢNG TRỊ nước ngoài

Số: 18641
Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị;
Ngày: 04/8
Chuyên: Sở y tế tỉnh Quảng Trị
Số và ký hiệu HT Công ty TNHH MTV Asaau Việt Nam (gọi tắt là Công ty) xin gửi lời chào đến các Quý cơ

quan.

Ngay từ khi có chỉ đạo của Thủ tướng chính phủ, các Bộ và các cơ quan liên quan trong thành phố, công ty chúng tôi đã chủ động xây dựng ngay các phương án quản lý, kiểm soát cách ly để phòng chống dịch viêm phổi đường hô hấp cấp do chủng mới vi rút corona (Covid 19) gây ra và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan quản lý, chuyên môn của thành phố Hà Nội để cùng triển khai thực hiện.

CÔNG TY TNHH MTV ASAAU VIỆT NAM

Địa chỉ: Tầng 2, tòa nhà Trung Yên 1, khu đô thị Trung Yên, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: +84904666954

Công ty TNHH MTV Asaau Việt Nam là doanh nghiệp chuyên sản xuất kinh doanh các sản phẩm ván bóc, ván mặt, ván ép (ván ép chịu nước, ván ép phủ phim,...) và gỗ phục vụ cho sản xuất nội thất trong nước và xuất khẩu. Công ty chúng tôi được cấp giấy phép kinh doanh từ ngày 14/09/2017. Công ty chúng tôi đã hợp tác với các nhà đầu tư Singapore phát triển thêm những nhà máy khác tại Việt Nam vào tháng 3 năm 2018. Chúng tôi xuất khẩu hàng trăm container đi toàn thế giới. Tiêu biểu là các nước: Ấn Độ, Nhật Bản, Indonesia, Bangladesh, Ai Cập, Srilanka, Mỹ.... Ngoài ra chúng tôi còn có 4 nhà máy bên Lào tại các tỉnh Atapu, Savannakhet, Seno và Muongphin. Hiện nay, nhà quản lý (chức danh: giám đốc kinh doanh) đang làm việc tại nhà máy ở Lào. Nay, công ty chúng tôi cần nhân sự này về Việt Nam để tham gia việc điều hành công việc kinh doanh của công ty tại Việt Nam. Tuy nhiên, từ sau Tết nguyên đán đến nay tình hình dịch bệnh Covid 19 diễn biến phức tạp và với biện pháp cấm nhập cảnh đối với những người đến từ vùng dịch của Cơ quan Nhà nước khiến các lao động nước ngoài không thể nhập cảnh vào Việt Nam để thực hiện công việc. Tình hình dịch bệnh Covid 19 đang diễn biến ngày càng khó lường, có thể kéo dài trong nhiều tháng sắp tới, nhưng công ty đang rất cần nhân sự có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm quản lý để điều hành kinh doanh của công ty.

Từ những tình hình thực tế nêu trên, Công ty chúng tôi đã đề xuất lên Ủy ban nhân dân Thành Phố Hà Nội xem xét, chấp thuận cho phép nhập cảnh đối với 01 lao động nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam để thực hiện công việc.



Dưới đây là danh sách chuyên gia nhập cảnh vào Việt Nam:

BHAGAT SANJAY KUMAR 05/11/1980 ẤN ĐỘ NAM Z5638645

Tuy nhiên do quãng đường di chuyển từ Quảng Trị về Thành Phố Hà Nội xa, không đảm bảo được quá trình di chuyển cũng như các biện pháp cách ly an toàn nên Công ty đã tìm kiếm và chọn cách ly tập trung tại khu vực cửa khẩu Lao Bảo. Công ty dự kiến sẽ bố trí chuyên gia vào tháng 08/2020 tại cửa khẩu Lao Bảo và cho 01 chuyên gia cách ly tại khu cách ly trên địa bàn tỉnh Quảng Trị theo quy định của Sở y tế tỉnh Quảng Trị. Công ty chúng tôi sẽ chi trả mọi chi phí di chuyển, ăn uống và y tế trong quá trình cách ly.

Các biện pháp quản lý cách ly như sau:

- Một, sàng lọc nghiêm ngặt trước khi đến Việt Nam. Công ty tổ chức cho tất cả chuyên gia kỹ thuật và cán bộ quản lý doanh nghiệp sẽ công tác tại Việt Nam đến các cơ quan có thẩm quyền của hải quan để tiến hành xét nghiệm axit nucleic trước khi lên xe.
- Hai, quản lý chặt chẽ quá trình di chuyển của đoàn từ cửa khẩu Lào đến cửa khẩu Việt Nam. Chuyên viên phải đeo khẩu trang trong toàn bộ hành trình và đo nhiệt độ mỗi 4 tiếng và khử trùng tay thường xuyên, người có nhiệt độ bất thường sẽ không được tiếp tục hành trình và phải được đưa đến cơ sở khám chữa bệnh gần nhất để cách ly theo dõi. Đồng thời toàn bộ các phương tiện giao thông đều phải khử trùng nghiêm ngặt.
- Ba, sau khi đến Việt Nam phải nghiêm túc thực hiện cách ly theo yêu cầu của Sở Y tế Quảng Trị và ban quản lý khu cách ly.

Trên đây là đề xuất kế hoạch di chuyển và cách ly của Công ty TNHH MTV Asaau Việt Nam. Kính mong các cấp quản lý xem xét và phê duyệt.

Công ty xin trân trọng cảm ơn./.



Nơi nhận:

- Như: Kính gửi;
- UBND tỉnh Quảng Trị
- BGĐ Công ty (để báo cáo);
- Lưu: VT.

TM. CÔNG TY TNHH MTV ASAAU VIỆT NAM

(ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)



GIÁM ĐỐC
Võ Thị Loanh Tâm